

## THƯ NGỎ

**Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch  
Công đoàn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch  
Phòng khám Đa khoa Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch**

Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến người cao tuổi với nhiều chủ trương và chính sách liên tục qua các thời kỳ nhằm chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Ngay sau cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, Bác Hồ đã có "Thư gửi các vị phụ lão" vào ngày 21/9/1945, trong đó, Bác đã thăm hỏi, chúc sức khỏe và nhắn nhủ những người cao tuổi tiếp tục nêu gương sáng và truyền dạy kinh nghiệm quý báu cho con cháu. Sau khi Hội Người cao tuổi Việt Nam được thành lập (10/5/1995), Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 59/CT-TW "Về chăm sóc người cao tuổi", quy định: "Việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội".

Nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc người cao tuổi; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi phù hợp với tiềm năng và trình độ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đồng thời, thiết thực lập thành tích Chào mừng Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long (23/11/1922 - 23/11/2022). Đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long xây dựng kế hoạch tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Vũng Liêm – là quê hương của đồng chí Võ Văn Kiệt.

Với mong muốn mang đến những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho các cụ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vũng Liêm, góp một phần công sức cùng Đảng và Nhà nước chăm lo cho Người cao tuổi, Đoàn ủy Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long rất mong nhận được sự hỗ trợ của Ban Giám hiệu trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về đội ngũ y bác sĩ đến khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc cho Người cao tuổi tại quê hương bác Võ Văn Kiệt chi tiết như sau:

- Số suất khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí: 200 suất.
- Đối tượng: người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
- Địa điểm: huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
- Thời gian dự kiến: chủ nhật, ngày 25/9/2022.
- **Đầu mối liên hệ:** đ/c Phương Thảo – Bí thư Đoàn ủy Đài (0919.283.091)

Đoàn ủy Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long rất mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ quý Ban Giám hiệu, Công đoàn trường và Phòng khám Đa khoa trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch để góp phần vào công tác an sinh xã hội của đất nước.

Trân trọng!

